

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

Sinh hoạt chi bộ

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách của dân tộc Việt Nam anh hùng.
- Kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thương.
- Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.
- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam.

Thông tin tư liệu

- Tin vắn Khánh Hòa trong tháng.
- Định hướng nhiệm vụ khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại về tình hình Nga - Ukraine.

Chính sách văn bản mới

- Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023.

Chuyên mục Hỏi - Đáp

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của tinh thần yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Tất cả những gì tốt đẹp nhất của dân tộc ta trong hàng nghìn năm lịch sử đều được kết tinh, hun đúc, sống dậy, tràn đầy sức mạnh hơn bao giờ hết trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời đại Hồ Chí Minh. Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàm chứa những giá trị tinh thần cao quý như độc lập, tự do, hạnh phúc, loại bỏ bất công, bất bình đẳng, hòa bình và công lý.

Được ánh sáng khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin soi sáng, Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản. Từ đó trở đi, Người cùng với Đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam - Đảng do Người sáng lập và rèn luyện - phát kiến lại chủ nghĩa yêu nước truyền thống, đưa vào những nội dung mới, chất lượng mới, trở thành một bộ phận của tinh thần quốc tế, kết hợp nhuần nhuyễn, phát huy một cách hài hòa với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong toàn bộ tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa yêu nước là động lực tinh thần lớn nhất cho cách mạng, kháng chiến và xây dựng. Người khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

Sinh hoạt chi bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát kiến lại chủ nghĩa yêu nước truyền thống không phải bằng lý luận, sách vở thuần túy mà chủ yếu thông qua thực tiễn giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Người sử dụng liên tục chủ nghĩa yêu nước như một vũ khí và rèn luyện vũ khí ấy ngày càng sắc bén trong trường kỳ cách mạng và kháng chiến. Người chỉ rõ: “Chính do tinh thần yêu nước mà quân đội và Nhân dân ta đã mấy năm trường chịu đựng trăm đắng nghìn cay, kiên quyết đánh cho tan bọn thực dân cướp nước và bọn Việt gian phản quốc, kiên quyết xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do, phú cường, một nước Việt Nam dân chủ mới”.

Sau gần 90 năm (1858-1945), dân tộc ta đánh Pháp, Nhật và chế độ phong kiến với tinh thần Hồ Chí Minh trong lời hiệu triệu: “Dân ta một cổ hai tròng. Đã làm trâu ngựa cho Tây, lại làm nô lệ cho Nhật. Trước tình cảnh đau đớn, xót xa ấy, ta có chịu khoanh tay chờ chết không? Không, quyết không! Hơn 20 triệu con Lạc cháu Hồng quyết không chịu làm vong quốc nô lệ mãi!... Hỡi đồng bào yêu quý! Việc cứu quốc là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm”. Cuối cùng, chúng ta đã thắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân tộc ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa... Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”.

Khi thực dân Pháp trở lại cướp nước ta một lần nữa, lời hịch của ông cha ta tự ngàn xưa vang vọng trong lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ... Chúng ta phải đứng lên... Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm

Sinh hoạt chi bộ

thì dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. Sau chín năm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn, đem thân làm giá súng”, chúng ta đã viết nên thiên sử vàng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Hơn hai mươi năm tiếp theo, khi đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược ở cả miền Nam và miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh tỏ rõ hào khí Việt Nam, khẳng khái tuyên bố rằng đế quốc Mỹ có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa để đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Chúng có thể dùng hàng nghìn máy bay tăng cường đánh phá miền Bắc. Nhưng chúng quyết không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân Việt Nam anh hùng. “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song Nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn... Dù khó khăn gian khổ đến mấy, Nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Cuối cùng, Mỹ phải cút, ngụy phải nhào, Tổ quốc thống nhất, giang sơn thu về một mối. Chúng ta “có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”.

Việt Nam đất không rộng, người không đông, vũ khí súng đạn không nhiều, không lớn, luôn phải đối mặt với những cường quốc to lớn hơn mình gấp nhiều lần. Vậy khí phách của dân tộc Việt Nam là gì? Câu trả lời nằm ở chỗ một dân tộc biết đặt tâm lý tinh thần độc lập tự cường lên hàng đầu; luôn coi trọng biết hy sinh lợi ích cá nhân

Sinh hoạt chi bộ

mình, làm lợi cho quần chúng. Những cuộc khởi nghĩa và chiến tranh hàng nghìn năm đã nhào nặn tâm hồn Việt Nam, đạo lý và khí phách Việt Nam. Chúng ta tự hào về một dân tộc kiên trung, hiên ngang, có tinh thần độc lập tự chủ, lạc quan, sáng tạo, thương người, chính nghĩa, đại nghĩa, trước “sóng cả không ngã tay chèo”. Những giá trị đó được vun bồi, kết tinh, sống dậy trong Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng rực rỡ của cuộc chiến đấu giành tự do; là mẫu mực xuất chúng về mọi đức tính nhân đạo, tượng trưng cho tinh thần của dân tộc “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”; “một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”; “muốn người ta giúp cho, thì trước mình phải tự giúp mình đã”. Để khởi nghĩa thắng lợi, Người khái quát và nâng cao tinh thần, khí phách của dân tộc: “Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt vời về chí khí cách mạng kiên cường, khí phách anh hùng, tinh thần độc lập tự do, một lòng kiên trì cuộc đấu tranh cách mạng gian khổ, lâu dài, phức tạp, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; thắng không kiêu, bại không nản.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại, “một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.

Trong Điều văn, vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta khẳng định: “Dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta. Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của Nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử. “Không có gì quý hơn

Sinh hoạt chi bộ

độc lập tự do”. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Người “là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta”.

Với tất cả niềm tin yêu và lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỜNG

Từ ngày 10 - 11/4/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thường thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa nhiều mặt và đặc biệt. Chủ tịch nước Võ Văn Thường thăm nước CHDCND Lào đầu tiên ngay sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Bên cạnh đó, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm nhân dân Lào chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay, một ngày lễ lớn và thiêng liêng nhất của đất nước Lào, cho thấy tính chất đặc biệt của mối quan hệ Việt - Lào. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, thể hiện ở các nội dung sau:

Một là, về chính trị, hai bên tiếp tục khẳng định quyết tâm không ngừng củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, cũng như quan hệ gắn bó và tin cậy ở mức cao nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nói riêng.

Hai là, lãnh đạo hai nước nhất trí cao về các biện pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai nước, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Việt Nam -

Sinh hoạt chi bộ

Lào trong thời gian tới; nhất là trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân... Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị, Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025.

Ba là, trên cơ sở phát huy hiệu ứng tích cực của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, hai bên nhất trí đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử quan hệ gắn bó đặc biệt Việt Nam - Lào để từ đó thấy rõ trách nhiệm cùng nhau không ngừng vun đắp, gìn giữ mối quan hệ thủy chung, trong sáng có một không hai giữa hai Đảng, hai nước.

Bốn là, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; cùng nhau giữ vững đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 và tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước lần đầu tiên giữa Campuchia - Lào - Việt Nam (dự kiến vào cuối năm 2023).

Năm là, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước đã gặp gỡ và nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt và doanh nghiệp ta đang sinh sống, kinh doanh tại Lào; động viên cộng đồng vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực đóng góp vào công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào không ngừng ổn định và phát triển.

Cùng với những kết quả như trên, chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã góp phần quan trọng đối với việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

Ngày 24/4/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 151/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí nội dung báo cáo của tỉnh và ý kiến của các bộ ngành, đại biểu dự họp về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và nhấn mạnh về một số nội dung:

1. Một số quan điểm phát triển

1.1. Khánh Hòa phải phát triển đột phá trong những năm tới, trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng và cả nước. Cần phát huy vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, kết nối các vùng trên cả nước; có hạ tầng tương đối đồng bộ với đầy đủ các phương thức vận tải; có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù được Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; có điều kiện phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội với bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh; có bề dày lịch sử hào hùng, truyền thống và bản sắc văn hóa phong phú, con người hiền hòa, thuần hậu, chịu khó và thông minh. Cần đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh; khẩn trương hoàn thiện Đề án xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

1.2. Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả để tiếp tục nhân rộng, tạo sức lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, vùng và cả nước.

1.3. Phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh, tinh thần tự

Sinh hoạt chi bộ

lực, tự cường, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá; làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; cải thiện nhanh các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

1.4. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp.

1.5. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác cán bộ. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

2.1. Quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 21/3/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW và Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng cơ chế hợp tác, liên kết vùng thực chất, hiệu quả, có định hướng, tầm nhìn dài hạn, tương hỗ, cộng hưởng lẫn nhau để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 97/TB-VPCP, ngày 05/4/2022.

2.2. Làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, triển khai thực hiện, quản lý, kiểm tra các quy hoạch bảo đảm thống nhất, hiệu quả, theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Kịp thời điều chỉnh và thực hiện hiệu

Sinh hoạt chi bộ

qua các Chương trình phát triển đô thị, Chương trình phát triển nhà ở xã hội, xây dựng mô hình đô thị thông minh... của tỉnh phù hợp với quy hoạch được duyệt, đáp ứng yêu cầu thực tế và quan tâm các chính sách nhà ở xã hội.

2.3. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện môi trường.

2.4. Tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các địa phương trong, ngoài nước, các tập đoàn kinh tế, tổ chức tài chính, phát huy tối đa nội lực, tiềm năng, lợi thế và hỗ trợ, cộng hưởng lẫn nhau. Đặc biệt, khẩn trương triển khai đồng bộ Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện Đề án xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2023.

2.5. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trọng tâm là: du lịch biển, đảo, dịch vụ chất lượng cao; công nghiệp, cảng biển, vận tải biển - hàng không; đô thị ven biển; nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản. Xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái biển.

2.6. Đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm theo hướng kết nối, liên thông và đa mục tiêu, nhất là các dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về bảo đảm vật liệu cho các dự án.

Sinh hoạt chi bộ

Hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trong tháng 6/2023. Huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư (đặc biệt vốn FDI và hình thức đối tác công tư PPP), tập trung thu hút vào 3 vùng động lực kinh tế của tỉnh (Khu Kinh tế Vân Phong, thành phố Nha Trang và khu vực vịnh Cam Ranh).

2.7. Thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên nền tảng phát triển chính quyền số, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến; cải thiện các chỉ số về năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị hành chính công, cải cách hành chính cấp tỉnh.

2.8. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu xây dựng nghị quyết về giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản truyền thống, lịch sử gắn với phát triển du lịch bền vững. Triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giải quyết xử lý dứt điểm các vướng mắc về thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Tập trung đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực chất lượng cao và kết nối cung cầu trong thị trường lao động trong tỉnh. Quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và hoạt động sản xuất, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân nhất là tại các huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

2.9. Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Sinh hoạt chi bộ

2.10. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; gắn nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật an toàn xã hội trong từng chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam

Một trong những âm mưu, thủ đoạn chống phá dai dẳng của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực, thành quả của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận cho công dân. Ý đồ này không ngoài mục đích hạ thấp sĩ mệnh của báo chí cách mạng, phủ nhận khuynh hướng tính chính trị của báo chí cách mạng phục vụ Nhân dân, phục vụ đất nước và sâu xa hơn, hòng làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.

Những luận điệu xảo trá, thâm độc

Thời gian qua, các thế lực thù địch và một số cơ quan báo chí truyền thông phương Tây, các phần tử thiếu thiện chí, bất mãn chính trị đã lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc về vấn đề tự do báo chí tại Việt Nam. Những luận điểm được “nhai đi nhai lại” nhiều lần là quy kết, vu khống Việt Nam không có tự do báo chí thông qua cái gọi là “bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí thường niên”, xếp báo chí Việt Nam luôn ở vị trí áp chót bảng. Bên cạnh đó, họ xuyên tạc Đảng, Nhà nước Việt Nam “quản” báo chí theo chế độ “đăng ký”, “bị kiểm duyệt”, “hà khắc”... Từ việc xuyên tạc sự nghiệp lãnh đạo, quản lý đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam về báo chí, nhiều tổ chức và trang mạng xã hội phản động kêu gọi thay đổi thể chế chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chính sách với những luận điệu xảo trá như: “Thể chế hiện nay không tạo môi trường để thay đổi báo chí được, mà phải thay đổi thể chế sâu rộng”; “Nhà nước phải cho

Sinh hoạt chi bộ

phép báo chí tư nhân hoạt động”. Không những vậy, một số cơ quan truyền thông phương Tây thiếu thiện chí với Việt Nam như: BBC, RFI, RFA, VOA... và các hội nhóm, các cá nhân phản động trên YouTube, Facebook mỗi khi có sự kiện, vụ việc cụ thể liên quan đến báo chí lại la lối, suy diễn, xuyên tạc tình hình trong nước. Với sự cổ xúy, giúp sức của các tổ chức thù địch, một số đối tượng phản động trong nước tự đứng ra thành lập các hội nhóm phi pháp nhằm cổ xúy cho cái gọi là “tự do báo chí”, “xã hội dân sự” theo mưu đồ của chúng nhằm đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có thể khẳng định, thông tin sai trái, thù địch về vấn đề tự do báo chí như những mũi kim tiêm tẩm độc xuyên vào nhận thức, thái độ, làm thay đổi thế giới quan, nhân sinh quan của nhiều người. Một bộ phận người dân hoài nghi, bi quan về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng nói chung và sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí nói riêng. Những thông tin sai lệch, xuyên tạc có thể làm chia rẽ, ly gián lòng người, làm phân tâm trong các giai tầng xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc...

Nguy hại hơn, các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề tự do báo chí Việt Nam còn tạo ra cái nhìn thiên lệch, thiếu thiện cảm của cộng đồng quốc tế về Việt Nam; thậm chí có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đánh giá của các tổ chức quốc tế, các quốc gia về vấn đề nhân quyền và trình độ phát triển xã hội Việt Nam.

Việt Nam với quyền tự do báo chí mở rộng

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí Việt Nam phát triển. Cùng với đó, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là hiện thực sinh động cho báo chí Việt Nam phát triển lớn mạnh cả về quy mô, tổ chức, lực lượng, phương tiện, công nghệ làm báo và sức ảnh hưởng, lan tỏa trong xã hội.

Về phương diện chính trị, pháp lý, Đảng ta khẳng định: “Báo chí vừa là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, của các đoàn thể, vừa là diễn đàn của Nhân dân”; “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên

Sinh hoạt chi bộ

nghiệp, nhân văn và hiện đại; thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông”. Điều 25 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 hiến định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Theo Luật Báo chí 2016, công dân được tham gia vào các quy trình sáng tạo, sản xuất sản phẩm báo chí, tiếp nhận báo chí, ngôn luận trên báo chí theo quy định (Điều 11). Các cơ quan báo chí có trách nhiệm bảo đảm công dân thực hiện quyền tự do báo chí theo quy định (Điều 12). Về phần mình, cơ quan báo chí và nhà báo được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ, không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng (Điều 13); được tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoạt động nghề nghiệp. Không ai có quyền cản trở nhà báo khai thác và thể hiện thông tin theo đúng quy định của pháp luật (Điều 25).

Tất nhiên, cũng như ở mọi lĩnh vực, mọi quốc gia, tự do báo chí phải trong khuôn khổ chứ không phải là thứ tự do vô giới hạn, vô chính phủ, đứng ngoài pháp luật. Luật Báo chí 2016 quy định: “Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân” (Điều 13). Trách nhiệm của nhà báo và công dân trong thực hành tự do báo chí nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mọi tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh (Điều 9).

Thực tiễn đã chứng minh, báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng lớn mạnh, quyền tự do báo chí được bảo đảm. Đến hết năm 2022, Việt Nam có gần 41.000 người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí, với 18.000 người được cấp thẻ nhà báo. Các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương có báo hoặc tạp chí; mọi giai cấp, tầng lớp, thành phần xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp... đều có tờ báo, tạp chí chuyên biệt dành cho họ. Nhiều tờ báo đã chuyển đổi thành cơ quan

Sinh hoạt chi bộ

báo chí đa phương tiện, đa loại hình, hiện diện trên môi trường Internet. Các loại hình báo chí di động, báo chí mạng xã hội, báo chí trí tuệ nhân tạo... xuất hiện, thỏa mãn nhu cầu tiếp nhận đa giác quan (nghe - nhìn - đọc) ở mọi lúc, mọi nơi của công chúng. Đồng thời, các hình thức tương tác với công chúng được mở rộng. Mô hình truyền thông hai chiều tạo cơ hội để công chúng được bày tỏ chính kiến, quan điểm, nguyện vọng trước mọi vấn đề, sự việc đang diễn ra trong đời sống xã hội; được tham gia vào giải quyết các vấn đề mà xã hội đang đặt ra như: Vấn đề bảo vệ môi trường; bảo vệ quyền trẻ em, quyền phụ nữ; chống biến đổi khí hậu; chống tham nhũng, tiêu cực xã hội...

Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí phát triển. Hiện nay đã có gần 40 hãng truyền thông quốc tế có mặt tại Việt Nam, trong đó có nhiều hãng lớn như: CNN, Reuters, AP, AFP, Kyodo, Hãng thông tấn Asia (Hàn Quốc), Nhật báo kinh tế Aju (Hàn Quốc) và Hãng thông tấn Rossiya Segodnya (Nga)... Các cơ quan truyền thông quốc tế như: CNN, TV5, NHK, DW, Australia Network, KBS, Bloomberg và hầu hết kênh truyền thông lớn thế giới đều đến được với công chúng Việt Nam dễ dàng, thuận tiện mà không có bất kỳ rào cản công nghệ hay pháp lý nào. Các nhà báo quốc tế được Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để tác nghiệp. Nhiều nhà báo Việt Nam được Nhà nước tạo điều kiện đi học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tác nghiệp báo chí tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Với cơ sở chính trị, pháp lý đã khẳng định và thực tiễn đã chứng minh quyền tự do báo chí ở Việt Nam luôn được tôn trọng, bảo đảm. Điều này có ý nghĩa bác bỏ, phủ nhận những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch về bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam.

Nhà báo và cơ quan báo chí trong cuộc chiến đẩy lùi thông tin xấu độc, thù địch

Những năm qua, nhiều tờ báo, đặc biệt là các tờ báo thuộc hệ

Sinh hoạt chi bộ

thống báo Đảng, các cơ quan báo chí lớn như: Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, nhiều báo Đảng địa phương, nhiều tạp chí khoa học đã đăng tải những bài viết phản ánh, phân tích, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, chế độ cũng như chống phá nền báo chí cách mạng của các thế lực thù địch. Nhiều báo đã mở các chuyên trang, chuyên mục: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, “Nhận diện sự thật”... lồng ghép đăng tải các bài viết khẳng định quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam. Nhiều bài báo đã mở chuyên mục kiểm chứng thông tin để đăng tải sự thật về các sự việc, sự kiện, vấn đề bị các thế lực thù địch xuyên tạc để người dân không hoang mang, dao động.

Tự do báo chí ở Việt Nam là thực tiễn không thể phủ nhận, xuyên tạc. Việc bảo đảm tự do báo chí, tự do ngôn luận cũng là một trong những mục tiêu xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam; là đường lối lãnh đạo nhất quán của Đảng ở mọi kỳ, được bảo đảm bằng hệ thống Hiến pháp, pháp luật và được Nhân dân đồng lòng ủng hộ. Với thực tế đó, nhà báo có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để đấu tranh hiệu quả chống luận điệu xuyên tạc về vấn đề tự do báo chí trên không gian mạng. Vì vậy, nhà báo phải mài sắc ngòi bút thành “vũ khí” sắc bén để đấu tranh trực diện, không khoan nhượng với những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề tự do báo chí.

Có thể khẳng định rằng, việc các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch về tự do báo chí ở Việt Nam vừa là trách nhiệm chính trị vừa là đạo đức, văn hóa nghề nghiệp nhằm góp phần củng cố hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời bảo vệ những giá trị, thành quả tốt đẹp của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã được vun đắp, xây dựng gần một thế kỷ qua.

TIN VĂN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, thảo luận và thống nhất cho ý kiến việc khen thưởng đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy năm 2022 và tổ chức đảng, đảng viên có thành tích 05 năm liền (2018 - 2022); việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; nội dung liên quan Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm; tiến độ triển khai việc lập các quy hoạch phân khu và danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Vân Phong giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Kế hoạch thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thường trực Tỉnh ủy: Chủ trì Hội nghị Giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; Giao ban các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, Giao ban Ban Chỉ đạo 35 quý I/2023; họp Ban Chỉ đạo xây dựng trụ sở các cơ quan tỉnh; Ban Chỉ đạo phát triển Khu Kinh tế Vân Phong; Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh; tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023. Dự Hội nghị trực tuyến công bố và triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I/2023 ngành Tổ chức xây dựng Đảng; Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2023 của Hội Nhà báo Việt Nam; Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức đời sống dân cư tại huyện Trường Sa. Dự phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế, Quốc hội khóa XV; tiếp xúc cử tri; họp lấy ý kiến dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Làm việc với: Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà

Thông tin tư liệu

nước; Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm năm 2023; Ban Thường vụ Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam; làm việc về công tác xây dựng Đảng tại thị xã Ninh Hòa.

Dự Hội nghị triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; Hội nghị “Kỹ năng phân tích chính sách đối với các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư”; Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Báo Khánh Hòa điện tử đi vào hoạt động; Lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và gắn biển công trình TBA 500kV Vân Phong và đấu nối. Dự Lễ dâng hương, đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung, Tháp Trầm Hương nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

- 19/4: Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn (20/4/1953 - 20/4/2023) - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm”. Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề, nhiều nội dung và làm nổi bật ý nghĩa chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn. Đồng thời, ngày 20/4: Tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn. Được khởi công vào đầu tháng 02/2023 với tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng, sau 70 ngày thi công, Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn đã hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn (20/4/1953 - 20/4/2023). Toàn bộ khu lưu niệm được xây dựng trên diện tích hơn 1,1 ha tại Vườn Gòn, bên cạnh sông Đá Bàn (thôn 5, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa), bao gồm nhiều hạng mục, công trình như: Tường rào, đài chiến thắng, phòng truyền thống, nhà ở bộ phận

Thông tin tư liệu

quản lý, thuyết minh và khu kỹ thuật. Vị trí xây dựng công trình nằm trong khu vực quyết chiến của Tiểu đoàn 59 và cũng là điểm chốt chặn quân địch, nơi chỉ huy trực tiếp của Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 59 Nguyễn Lưu. Điểm nhấn của khu lưu niệm là tượng đài chiến thắng có độ cao gần 19 m. Trên đỉnh tượng đài, khi nhìn thẳng là hình ngôi sao 5 cánh, biểu tượng cho chiến thắng; nhìn nghiêng từ các hướng khác là hình chim bồ câu trắng, biểu tượng cho hòa bình...

- 05/5: UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4/2023. Theo báo cáo của UBND tỉnh, 4 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ phát triển với các chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,66%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được 34.369,7 tỷ đồng, tăng 17,5% so; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa được 532,8 triệu USD, tăng 7,6%; doanh thu hoạt động du lịch đạt hơn 6.054 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so cùng kỳ năm trước... Riêng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được 5.309,9 tỷ đồng, đạt 34,4% dự toán, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

- 17/4: UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Văn bản số 3591/UBND-KT chỉ đạo về việc Trung Quốc đơn phương thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động *“Thông báo cho ngư dân trên địa bàn tỉnh biết về việc Trung Quốc đơn phương thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông và khẳng định việc Trung Quốc thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông là không có giá trị”*; đồng thời *“động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn, đội khi đi khai thác, đánh bắt hải sản để hỗ trợ nhau trên biển, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển*

Thông tin tư liệu

của Việt Nam”; có biện pháp cảnh báo cho các tàu cá khi cần thiết, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, bảo vệ ngư dân khi gặp các tình huống trên biển; quay phim, chụp ảnh, thu thập chứng cứ về các hành vi vi phạm của Trung Quốc trong vùng biển của Việt Nam để phục vụ công tác đấu tranh ngoại giao; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh chống khai thác IUU; kịp thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển đối với tàu cá và ngư dân trên địa bàn tỉnh về đường dây nóng của Cục Kiểm ngư và UBND tỉnh...

- Ngày 26/4 và 10/5: Lần lượt tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo giới thiệu Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 - Sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc gia, quốc tế, cũng là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh Khánh Hòa. Trong lần thứ 10 được tổ chức, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 có chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”, diễn ra từ ngày 03 đến ngày 06/6, sẽ tập trung vào các hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại. Chương trình chính được tổ chức hàng đêm tại Quảng trường 2/4 (TP. Nha Trang) gồm: Lễ khai mạc với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng bừng sáng”; chương trình nghệ thuật “Khánh Hòa - Kết nối yêu thương”; chương trình đại nhạc hội âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương”; lễ bế mạc Festival Biển 2023 với chủ đề “Khánh Hòa - Đoàn kết vươn tới tương lai”. Đặc biệt, điểm nhấn của Festival Biển 2023 là màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật trong lễ khai mạc với 1.653 máy bay không người lái (drone) kết hợp trên nền âm nhạc hiện đại được hòa âm phối khí với chất liệu âm nhạc bản địa. Bên cạnh đó, tuần lễ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 còn diễn ra hơn 60 hoạt động, sự kiện khác dọc tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều hoạt động mang tính đặc trưng.

Thông tin tư liệu

- 19/4: Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 4 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố. Phiên họp đã công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) và chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 (PAR Index 2022). Theo đó, tỉnh Khánh Hòa, chỉ số PAR Index đạt 86,19%, xếp thứ 25, tăng 23 bậc so với năm 2021; chỉ số SIPAS đạt 76,72%, xếp thứ 53, tăng 3 bậc so với năm 2021.

- Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện lập Đề án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sau khi hoàn thiện Đề án, UBND tỉnh sẽ trình Bộ Y tế thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Song song đó, Sở Y tế cũng đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án này, đảm bảo sau khi Đề án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa được phê duyệt sẽ trình báo cáo đề HĐND tỉnh thông qua. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa được đầu tư xây dựng nhằm thực hiện theo yêu cầu trong Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đó là “*xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối của cả khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ*”. Theo đó, tỉnh dự kiến sẽ xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại khu đất rộng 11ha thuộc xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang với quy mô 1.500 giường bệnh, kinh phí xây dựng khoảng 5.500 tỷ đồng. Trong quy hoạch các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa hiện nay ở đường Yersin được quy hoạch thành Bệnh viện chuyên khoa sản nhi.

ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Ngày 03/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ định hướng và nhiệm vụ sau:

Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo. Phân vùng sử dụng không gian biển, từng bước khắc phục những mâu thuẫn, chông chéo về lợi ích khai thác, sử dụng tài nguyên giữa các ngành, các cấp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và sinh kế của người dân, bảo đảm môi trường biển, các hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo được bảo vệ hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Thực hiện các mục tiêu bảo đảm quốc phòng, an ninh; khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản và bảo tồn các di sản văn hóa biển. Ưu tiên bố trí không gian biển cho các hoạt động phát triển du lịch sinh thái, du lịch địa chất thám hiểm khoa học, du lịch cộng đồng; du lịch văn hóa; du lịch ra các đảo, vùng biển xa bờ, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 11 - 12%/năm, về khách quốc tế từ 8 - 10%/năm và khách nội địa từ 5 - 6%/năm; phát triển hệ thống cảng biển xanh, thiết lập các khu vực biển đặc biệt nhạy cảm, tuyến hàng hải, có tính đến bồi cảnh biển động trong khu vực và quốc tế...

Ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động, mô hình khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả, thân thiện môi trường, các dự án đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn, phù hợp với trữ lượng tài nguyên và sức chứa sinh thái; hạn chế các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên bằng các công nghệ lạc hậu, hiệu quả thấp, gây tổn hại đến tài nguyên,

Thông tin tư liệu

ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học. Tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên biển, tài nguyên vùng bờ thông qua áp dụng các công cụ quy hoạch, kế hoạch, chương trình quản lý tổng hợp, đến năm 2030 cơ bản khắc phục được các mâu thuẫn, chòng chéo trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định quốc tế về phát triển bền vững của các ngành kinh tế biển...

Bảo vệ môi trường biển và hải đảo, thực hiện định kỳ công tác điều tra, thống kê, phân loại, quan trắc và đánh giá các loại hình ô nhiễm, tình trạng ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm môi trường biển. Đẩy mạnh điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường, xác định cấp độ rủi ro ô nhiễm môi trường biển cho phát triển kinh tế biển; phân vùng rủi ro và lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển; công bố các khu vực biển, hải đảo vượt sức chịu tải môi trường...

Bảo vệ, duy trì hệ thống các khu bảo tồn hiện có; điều tra, khảo sát, đánh giá đề xuất thành lập các khu bảo tồn mới trên các vùng biển, ven biển và hải đảo; tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học ngoài khu bảo tồn; phục hồi các hệ sinh thái biển và ven biển bị suy thoái. Đến năm 2030, tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia, 80% các khu vực biển có đa dạng sinh học cao, dịch vụ hệ sinh thái quan trọng được áp dụng chính sách bảo tồn hiệu quả, diện tích rừng ngập mặn ven biển được phục hồi tối thiểu bằng mức năm 2000. Đến năm 2030, 100% các khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản được xác định và quản lý hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, gây nuôi và buôn bán xuyên biên giới các loài sinh vật biển hoang dã thuộc danh mục cần được bảo tồn.

Tăng cường năng lực giám sát biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo, hệ thống truyền tin cảnh báo sớm rủi ro trên biển và vùng ven biển để chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; định kỳ cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đến năm 2030, hệ thống

Thông tin tư liệu

dự báo, cảnh báo thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu được hiện đại hóa và được kết nối thông suốt. Chủ động chuẩn bị các phương án, điều kiện phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo phù hợp với từng ngành kinh tế biển, các vùng biển và ven biển. Rà soát và đổi mới công nghệ và hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo theo hướng giảm thiểu phát thải khí nhà kính theo cam kết của Việt Nam tại COP 26 về đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tiếp tục thực hiện các đề án, dự án điều tra cơ bản thuộc Chương trình trọng điểm về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, các chương trình điều tra cơ bản thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển phục vụ trực tiếp cho hoạt động phát triển bền vững của các ngành kinh tế biển theo Nghị quyết số 36-NQ/TW đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đẩy mạnh điều tra cơ bản kết hợp với nghiên cứu khoa học để phát hiện các loại tài nguyên mới, xác định khả năng phục hồi, chống chịu của hệ sinh thái biển đảo và sức chịu tải môi trường biển, xác định các khu vực có tiềm năng phát triển các ngành kinh tế biển và tại các vùng biển xa, các vùng biển quốc tế liền kề...

Nghiên cứu, chuyển giao, áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên, các công nghệ chế biến sâu làm tăng giá trị gia tăng của các sản phẩm khai thác, các công nghệ phục vụ phát triển các ngành kinh tế biển mới. Thúc đẩy, củng cố hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, kiểm soát các nguồn ô nhiễm xuyên biên giới, ứng phó sự cố tràn dầu, tràn hoá chất và các sự cố môi trường khác trên các vùng biển của Việt Nam. Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế song phương, đa phương về lĩnh vực biển, hải đảo.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI VỀ TÌNH HÌNH NGA - UKRAINE

Trong thời gian tới, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; đối đầu giữa Nga với Mỹ/phương Tây được dự báo tiếp tục gia tăng căng thẳng. Các bên liên quan có xu hướng đẩy mạnh vận động, lôi kéo, gây sức ép đối với ta trong thể hiện lập trường đối với cuộc xung đột. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, các cơ quan của ta cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao về nguyên tắc, quan điểm, lập trường và ứng xử của ta đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine, tập trung vào một số điểm sau:

Một là, tăng cường thông tin phân tích, nhận định, dự báo tình hình xung đột Nga - Ukraine phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối đối ngoại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong đó, nhấn mạnh “bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”, “tiếp tục đưa các mối quan hệ với các đối tác mà ta đã có khuôn khổ quan hệ, trước hết là các nước láng giềng và các nước lớn đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu quả”; phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Ưu tiên duy trì ổn định và giữ đà quan hệ, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đồng thời xử lý các khác biệt và vấn đề nảy sinh trên tinh

Thông tin tư liệu

thần hợp tác, hữu nghị, kiểm soát bắt đồng, dựa trên luật pháp quốc tế và thông lệ khu vực”.

Hai là, tiếp tục coi trọng nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại về xung đột Nga - Ukraine là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, chính trị của Đảng và sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục quản lý, chỉ đạo, định hướng báo chí ta đưa tin khách quan, theo hướng cân bằng tránh để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, chia rẽ nội bộ, tránh ảnh hưởng đến quan hệ của ta với các bên liên quan và các đối tác quan trọng khác. Cần thận trọng, bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao về lập trường và ứng xử của ta đối với cuộc xung đột.

Nội dung tuyên truyền tiếp tục tập trung vào: (1) Khẳng định Việt Nam đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, nhất là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh đạo của các quốc gia; sự cần thiết của đối thoại, tính nhân văn, trách nhiệm trong việc tôn trọng, tuân thủ luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, thúc đẩy viện trợ, cứu sinh nhân đạo cho người dân, trong đó có việc bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện sơ tán khi cần thiết cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Ukraine, bao gồm cộng đồng kiều bào Việt Nam; nhấn mạnh vai trò của Liên hợp quốc trong giữ gìn hòa bình khu vực, thế giới. (2) Chú trọng phân tích, làm rõ mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nga, Ukraine và các nước liên quan; tác động của cuộc xung đột, trong đó có cuộc chiến tranh thông tin giữa các bên đối với Việt Nam. (3) Khẳng định đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng ta là đúng đắn; những đóng góp tích cực của Việt Nam nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột được bạn bè quốc tế đánh giá cao, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế đất nước. (4) Sự quan tâm, chỉ đạo sát

Thông tin tư liệu

sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine, tôn vinh tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, nâng cao cảnh giác trước những thông tin trên báo chí nước ngoài hoặc khai thác từ báo chí nước ngoài, mạng xã hội; không tham gia các hoạt động xuyên tạc, gây quỹ, ủng hộ Ukraine do các cá nhân, tổ chức không có chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam. (5) Tiếp tục cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính thống tới các đoàn thể, tổ chức nhân dân, các tầng lớp nhân dân; khẳng định rõ lập trường của ta liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, kể cả việc bỏ phiếu của Việt Nam tại Liên hợp quốc nhằm tạo sự nhất quán, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tránh tình trạng phản ứng tiêu cực từ dư luận do thiếu thông tin.

Ba là, các cơ quan quản lý báo chí tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản. Triển khai hiệu quả, nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại của Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật báo chí, đặc biệt là các hành vi vi phạm chỉ đạo về thông tin (*Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí*). Đồng thời, quán triệt, phổ biến chủ trương, lập trường của Việt Nam về tình hình Nga - Ukraine đến từng phóng viên, nhà báo, nâng cao ý thức chính trị, tinh thần cảnh giác. Theo dõi, nắm bắt mọi quan tâm của dư luận xã hội được phản ánh trên báo chí về những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột, nhất là tác động của cuộc xung đột đến giá cả hàng hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thương mại, du lịch... tại Việt Nam để kịp thời tham mưu biện pháp ứng phó phù hợp.

Thông tin tư liệu

Bốn là, chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình, dư luận quốc tế, dư luận trong nước, dư luận trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kiều bào ta ở Ukraine, Nga và người nước ngoài tại Việt Nam để triển khai các công tác tuyên truyền, an ninh tư tưởng phù hợp, tạo đồng thuận trong xã hội và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Các cơ quan thông tấn báo chí, nhất là các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực chỉ đạo, quán triệt cơ quan thường trú báo chí tại nước ngoài phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện tại Việt Nam ở địa bàn nắm sát tình hình thực tế, phản ánh khách quan, cung cấp thông tin chính thống diễn biến tình hình Nga - Ukraine về trong nước, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, không để vào thế bị động.

Năm là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh có hiệu quả với những phần tử cơ hội chính trị, thù địch lợi dụng sự việc để tuyên truyền xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam; kích động chống phá Đảng, Nhà nước và các lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam; kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, gây phương hại tới hình ảnh, uy tín quốc tế của Việt Nam. Ngăn chặn kịp thời các hoạt động kêu gọi biểu tình, tụ tập đông người biến tướng thành các hoạt động gây rối, gây mất an ninh trật tự, chống phá. Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng nhất là Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng xử lý tình huống, tích cực rà soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các luồng thông tin tiêu cực, đấu tranh phản bác tin xấu, độc, xuyên tạc, đặc biệt trên không gian mạng. Phối hợp với các cơ quan liên quan bám sát mọi động thái của các nhóm đối tượng phản động, chống đối; triển khai các biện pháp kỹ thuật can thiệp, hạn chế truy cập vào các trang, đài, báo phản động bên ngoài từ trong nước. Thường xuyên theo dõi các hoạt động tác chiến trên không gian mạng giữa hai lực lượng Nga - Ukraine, có phương án xử lý trong trường hợp tác động tiêu cực đến Việt Nam.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2023

1. Công trình condotel được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 20/5/2023, đã bổ sung *khoản 5 Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 quy định về chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ*, như sau: Đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 126, khoản 1 Điều 128 của Luật Đất đai. Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được thực hiện theo quy định. Việc thể hiện thông tin về thửa đất trên Giấy chứng nhận phải đúng mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, ngày 14/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở

Chính sách, văn bản mới

giáo dục mầm non, phổ thông công lập, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2023.

Theo Thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn giữ nguyên quy định giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì được xếp lương theo hạng đó như hiện hành, tuy nhiên có sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau: Chỉ quy định một chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên; quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp chung cho các hạng chức danh nghề nghiệp; không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ; thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III còn 3 năm; giáo viên không cần nộp minh chứng đã thực hiện nhiệm vụ của hạng khi thực hiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp mới.

Việc sửa đổi, bổ sung như trên sẽ giúp cho công tác bổ nhiệm, xếp lương được thực hiện đơn giản hơn, tránh phát sinh việc yêu cầu giáo viên cung cấp nhiều minh chứng không cần thiết.

Quy định mới sẽ khắc phục được vướng mắc trong việc xếp lương giáo viên mầm non và không có trường hợp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở mới tuyển dụng đang giữ hệ số lương 2,34; 2,67; 3,00 được bổ nhiệm hạng II mới và chuyển xếp vào hệ số lương 4,00; bảo đảm thống nhất về quy định thời gian giữ hạng giữa các cấp học và quy định của Bộ Nội vụ về thời gian giữ ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính.

3. Quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT

Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT, ngày 24/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 09/5/2023. Theo đó, quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo Quy chế mới chỉ bao gồm *“bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlas Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí”*.

Chuyên mục Hỏi - Đáp

Hỏi: Theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nêu tổ chức đảng *vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng* thì hình thức kỷ luật quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 10, Quy định số 69-QĐ/TW quy định như sau:

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Chậm ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng theo quy định. Thiếu trách nhiệm trong việc ban hành hoặc chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng dẫn đến vi phạm. Không đề ra giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục vi phạm, khuyết điểm được cấp có thẩm quyền kết luận. b) Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thiếu trách nhiệm đề một số ít người hoặc cá nhân lợi dụng quyết định tập thể; ủy quyền cấp dưới thực hiện nhiệm vụ không đúng hoặc trái thẩm quyền. c) Không giữ vững vai trò lãnh đạo, đề nội bộ mất đoàn kết, giảm sút ý chí chiến đấu; để một số ít người hoặc cá nhân lợi dụng, thao túng dẫn đến có quyết định sai trái hoặc áp dụng không đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. d) Vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, không tổ chức họp đảng bộ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng theo quy định mà không có lý do chính đáng. đ) Không chấp hành chế độ báo cáo, chế độ thông tin và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo: a) Không ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng theo quy định; ban hành quy chế làm việc có nội dung sai trái, trao quyền không đúng quy định của Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu, để người đứng đầu lạm quyền, lộng quyền, làm trái quy định. b) Cục bộ, bè phái, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự phê bình và phê bình yếu kém làm giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, nội bộ mất đoàn kết. c) Dung túng, bao che, không đấu tranh, xử lý kịp thời đảng viên có khuyết điểm dẫn đến đảng viên vi phạm; báo cáo sai sự thật, bao che khuyết điểm, vi phạm của cấp dưới. d) Ban hành văn bản trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức giải tán: a) Không tổ chức sinh hoạt đảng ba kỳ liên tiếp mà không có lý do chính đáng dẫn đến xảy ra vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. b) Nội bộ chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết nghiêm trọng kéo dài, không còn vai trò lãnh đạo đối với địa phương, cơ quan, đơn vị. c) Ban hành nghị quyết chống lại chủ trương, quy định của Đảng, phủ định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ KHÁNH HÒA

Truy cập website: <https://tuyengiaokhanhhoa.vn>

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Số 06 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

Trưởng ban: **LÊ HỮU THỌ**

Ban biên tập:

TRẦN MỘNG ĐIỆP

PHẠM THỊ HỒNG THU

TRỊNH HOÀNG HIỆP

NGUYỄN THỊ SÂM

PHAN TẤN THANH

In 3.700 quyển, khổ 17cm x 24cm tại Công ty TNHH TM Đông Nam.

Địa chỉ: Số 31, ngõ 39, Phố Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy phép xuất bản số 06/GP-XBBT do Sở Thông tin
và Truyền thông Khánh Hòa cấp ngày 13/4/2023.